



Bạn có thể scan mã QR trên để truy cập trang báo điện tử của chúng tôi. Khách hàng cũng có thể xem quảng cáo rao vặt của mình ngay trực tuyến tại www.thevietnampost.com

The Vietnam Post

10515 Harwin Dr., Suite 100-120, Houston, TX 77036 * Tel: 713-777-4900, 713-777-2012, 713-777-8438, 713-777-VIET * Fax: 713-777-4848
Website: thevietnampost.com * E-mail: info@thevietnampost.com

Giới thẩm phán hoài nghi khi ông Trump đòi được miễn trừ trong vụ đảo ngược bầu cử

Một tòa phúc thẩm ở thủ đô Washington đã chất vấn về tuyên bố của Donald Trump rằng ông được miễn trừ khỏi các cáo buộc hình sự đối với việc ông cố lật

Theo mô tả của Reuters, ông Trump đã đứng nhìn nhóm pháp lý của ông tìm cách thuyết phục một hội đồng gồm ba thẩm phán rằng các cựu tổng thống không nên bị

Các thẩm phán đã phản ứng một cách hoài nghi với lập luận đó.

“Ông đang nói rằng một tổng thống có thể bán lệnh ân xá, bán bí



Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu với giới truyền thông tại một khách sạn ở Washington vào ngày 9 tháng 1 năm 2024, sau khi tham dự phiên tranh tụng tại Tòa phúc thẩm khu vực D.C.

ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020, giữa lúc cựu tổng thống Mỹ này cảnh báo hôm thứ Ba 9/1 rằng ông có thể truy tố ông Joe Biden nếu ông trở lại Nhà Trắng.

truy tố vì những hành động mà họ đã thực hiện khi còn đương chức. Ông Trump sẽ ra tòa vào tháng 3 với cáo buộc cấp liên bang về tội lật ngược bầu cử.

mật quân sự, có thể bảo Biệt đội SEAL 6 ám sát một đối thủ chính trị ư?”, Thẩm phán Florence Pan đặt câu hỏi với luật sư D. John Sauer của ông Trump.

(tiếp trang 5-A)

Thăm dò: Mở đầu năm bầu cử, Biden-Trump ‘không ai thắng ai’

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đối thủ hàng đầu của ông bên Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump, bắt đầu năm bầu cử trong tình trạng

Với cuộc tranh đua để được đề cử theo từng tiểu bang sẽ bắt đầu bằng các cuộc họp của Đảng Cộng hòa ở Iowa vào ngày 15/1, 35% số người được hỏi trong



Ảnh phối hợp: Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, trái, và đối thủ hàng đầu của ông bên Đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump.

không ai thắng ai khi nhiều người Mỹ dường như không hào hứng với việc lựa chọn họ, một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố hôm 10/1 cho thấy.

cuộc khảo sát toàn quốc cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden, tỷ lệ tương tự nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump.

Gần 1/3 số người được hỏi

(tiếp trang 5-A)

TT Biden sẽ không sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Austin, ông Trump kêu gọi cách chức

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không có kế hoạch sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd

ông Biden ở vị trí cao nhất trong chuỗi chỉ huy quân đội Hoa Kỳ, đã giấu tổng thống và công chúng

8/1: “Không có kế hoạch nào khác ngoài việc để Bộ trưởng Austin tiếp tục giữ chức vụ”.



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

Austin vì ông Austin giấu việc ông phải nhập viện trong nhiều ngày, Toà Bạch Ốc cho biết hôm thứ Hai, 8/1 khi các đảng viên Cộng hòa nổi tiếng kêu gọi cách chức người đứng đầu Ngũ Giác Đài.

Ông Austin, người chỉ dưới

việc nhập viện trong vài ngày của mình. Ông vẫn ở trong bệnh viện kể từ ngày đầu năm mới.

Ông John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, nói với các phóng viên trên chiếc Air Force One hôm thứ Hai

Cựu Tổng thống Donald Trump, người có khả năng là đối thủ thuộc đảng Cộng hòa của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, nói vào tối Chủ nhật 7/1 rằng ông Austin nên bị sa thải vì “hành vi không đúng đắn về TT

(tiếp trang 5-A)

Thông đốc Missouri ra lệnh cấm các công ty Nga và Trung Quốc mua đất gần khu quân sự

Các công ty của Trung Quốc, Nga cùng một số nước khác bị Hoa Kỳ đưa vào danh

từ các quốc gia bị chính phủ liên bang Mỹ coi là mối đe dọa không được mua trang trại hoặc các loại



Thông đốc Missouri Mike Parson ngày 2/1/2024 ban hành lệnh cấm các công ty Nga và Trung Quốc mua đất gần khu quân sự.

sách đen không còn được phép mua đất gần các địa điểm quân sự ở tiểu bang Missouri, theo lệnh do thông đốc tiểu bang ban hành hôm 2/1.

Sắc lệnh hành pháp của Thông đốc đảng Cộng hòa Mike Parson cấm công dân và công ty

đất đai khác trong phạm vi 16 km từ các địa điểm quân sự trong tiểu bang Missouri. Chính phủ liên bang liệt kê Trung Quốc, Cuba, Iran, Triều Tiên, Nga và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là đối thủ nước ngoài.

Động thái của ông Parson

(tiếp trang 5-A)

Hàng chục nhà lập pháp Mỹ ủng hộ nghị quyết hậu thuẫn nền dân chủ Đài Loan

Hàng chục thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đang ủng hộ luật ca ngợi dân chủ ở Đài Loan, theo một bản sao nghị quyết mà Reuters

vet của Đài Loan và quyền tự do của người dân thông qua biện pháp răn đe hiệu quả bằng cách sử dụng tất cả các yếu tố sức mạnh

động, nền kinh tế đa dạng và hệ thống chính trị ổn định” của Đài Loan, đồng thời đối lập điều đó với tình hình ở Trung Quốc.



Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Dan Sullivan, báo trợ nghị quyết ca ngợi dân chủ ở Đài Loan.

nhìn thấy hôm 10/1, một biện pháp có thể khiến Bắc Kinh tức giận vài ngày trước cuộc bầu cử ở Đài Loan.

“Đã quyết định, rằng Thượng viện... cam kết hỗ trợ khả năng tự

của Hoa Kỳ,” nghị quyết có ít nhất 28 nhà bảo trợ của Đảng Cộng hòa và Dân chủ trong Thượng viện nhấn mạnh.

Nghị quyết ca ngợi “nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự sinh

Cử tri Đài Loan sẽ tham gia các cuộc bỏ phiếu vào ngày 13/1 cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trong bối cảnh khẩu chiến gay gắt giữa Đài Loan và Trung Quốc, vốn coi hòn đảo này là lãnh thổ của mình bất chấp sự

(tiếp trang 5-A)

Trung Quốc dồn áp lực lên Đài Loan trước bầu cử

Trung Quốc hôm 9/1 đe dọa các biện pháp thương mại mới chống lại Đài Loan, trong khi Đài Loan tố cáo Bắc Kinh “uy hiếp

Cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 13/1 đang diễn ra trong bối cảnh khẩu chiến gay gắt giữa Đài Loan và Trung



Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Tiến DPP Lai Thauzhan hôm 9/1/2024 nói ông sẽ duy trì hiện trạng và theo đuổi hòa bình thông qua sức mạnh nền tảng.

kinh tế” trước cuộc bầu cử quan trọng vào cuối tuần trên hòn đảo này và cũng bày tỏ sự tức giận trước việc Trung Quốc bắt ngờ phóng vệ tinh qua không phận của họ.

Quốc, vốn coi hòn đảo này là lãnh thổ của mình bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của chính phủ Đài Loan.

Chính phủ Đài Loan cáo buộc Trung Quốc thực hiện một

(tiếp trang 5-A)

V Express Cargo
 GỬI HÀNG VỀ VIỆT NAM
Tel: 713 551 6061
TẬN TÂM - UY TÍN - CHẤT LƯỢNG
PICK UP TẬN NHÀ

\$5 OFF 30lbs, \$10 OFF 50lbs

Địa chỉ 12317 Bellaire Blvd #600,
 Houston, TX 77072 (Bellaire & Cook)

ACI HOME CARE
www.acihomecare.com

CHUYÊN ĐẢM TRÁCH MỌI DỊCH VỤ CHĂM SÓC TẠI GIA

- Companionship Care (Chăm sóc đồng hành)
- Personal Care (Chăm sóc cá nhân)
- Dementia Care (Chăm sóc người giảm trí nhớ)
- Alzheimer's Care (Chăm sóc bệnh Alzheimer)
- Respite Care (Chăm sóc tạm thời, giúp gia đình có thời gian nghỉ ngơi)
- Transportation Arrangements (Giúp đưa đón người thân đi bác sĩ, đi chợ)
- Errand Assistance (Giúp việc vặt)
- Light Housekeeping (Giúp việc nhẹ trong nhà)
- Post Hospital and Surgery Care (Chăm sóc sau khi ra viện và phẫu thuật)

ACI Home Care với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được huấn luyện, có chứng chỉ, và được kiểm tra lý lịch cẩn thận.

Contact: **281-781-9220** or admin@acihomecare.com
 950 Echo Ln, Suite 200, Houston, TX 77024

YÊN AUTO BODY & REPAIR

12157 Bellaire Blvd. Houston, TX 77072 **832-695-6666**
 Fax 832-243-6503

CHUYÊN

- ✓ STATE INSPECTION
- ✓ NHẬN TẤT CẢ CÁC BẢO HIỂM
- ✓ SỬA CHỮA CÁC LOẠI XE
- ✓ ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ
- ✓ LÀM ĐỒNG - SƠN
- ✓ KÉO XE MIỄN PHÍ

Nếu Có Sửa Xe Tại Tiệm

THAY NHỚT \$10.00 OFF	THAY THẮNG Trước \$10.00 OFF Sau \$20.00 OFF	LÀM ĐỒNG 10% OFF
---------------------------------	---	----------------------------

OFFICIAL VEHICLE INSPECTION STATION

CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM - UY TÍN

Z. MAX GOLF STUDIO
 Chơi Golf Là Hạnh Phúc

Cung cấp những buổi học chơi golf riêng cho từng cá nhân tốt nhất ở Houston!

Hãy đến HỌC và LUYỆN tâm TRÍ của bạn để có được những cú đánh CHÍNH XÁC hơn.

Để đăng ký vui lòng
 Gọi hoặc Text
832-586-2586

8743 Knight Rd Ste A, Houston, TX 77054
 Z. Max Golf Studio [z.max_golf_studio](https://www.instagram.com/z.max_golf_studio)

SHABU 元
 All you can eat 元

Sắp Khai Trương
MỞ CỬA giữa tháng 12

Tin thú vị! Nhà hàng cao cấp AYCE Shabu mới sắp ra mắt tại khu phố Tàu Bellaire.

Hãy cùng gia đình và bạn bè đến thăm chúng tôi để có được trải nghiệm tuyệt vời về ẩm thực, cảm nhận hương vị đích thực và đồ ăn không giới hạn với lựa chọn gọi món!

Upscale All You Can Eat Japanese ShabuShabu

Visit our website WWW.SHABUEN.COM
 Contact: 540-671-9730
 Address: 9110 Bellaire Blvd #B, Houston, TX 77036

Tuyển nhân viên: Tất cả các vị trí

CGLE - PHÚC ÂM CỦA NHỮNG NGƯỜI BỆNH UNG THƯ

CGLE có tác dụng ức chế trực tiếp vào khối u. Trước khi phẫu thuật, sử dụng CGLE có thể cải thiện đáng kể tình trạng thể chất của người bệnh, loại bỏ các lớp phủ thũng ở xung quanh khối u, nâng cao tỷ lệ phẫu thuật; Sử dụng sau khi phẫu thuật, có thể thúc đẩy được quá trình làm lành vết thương, loại bỏ những tế bào ung thư còn sót lại ở mạch máu và tuyến hạch

1. Tác dụng ức chế khối u trực tiếp

Thông qua thí nghiệm ngoại thể, các chuyên gia đã xác nhận CGLE có tác dụng ức chế đáng kể tế bào khối u ở người một cách rõ rệt, đồng thời có hiệu ứng tốt với mối quan hệ liều lượng.

Trong đó, tác dụng tỷ lệ ức chế tế bào khối u ở người ở nồng độ 20 mg/ml là:

Đối với tế bào ung thư phổi, tỷ lệ ức chế và diệt tế bào là 93%

Đối với tế bào ung thư dạ dày, tỷ lệ ức chế và diệt tế bào là 92%

Đối với tế bào ung thư gan, tỷ lệ ức chế và diệt tế bào là 90%

Đối với tế bào ung thư trực tràng, tỷ lệ ức chế và diệt tế bào là 91%

Đối với tế bào ung thư buồng trứng, tỷ lệ ức chế và diệt tế bào là 90%

Đối với tế bào ung thư máu, tỷ lệ ức chế và diệt tế bào là 94%

2. Nâng cao tỷ lệ thành công của phẫu thuật

Trước khi phẫu thuật, sử dụng CGLE có thể cải thiện đáng kể tình trạng thể chất của người bệnh, loại bỏ các lớp phủ thũng ở xung quanh khối u, nâng cao tỷ lệ phẫu thuật; Sử dụng sau khi phẫu thuật, có thể thúc đẩy được quá trình làm lành vết thương, loại bỏ những tế bào ung thư còn sót lại ở mạch máu và tuyến hạch, giúp bệnh nhân ngăn ngừa ung thư tái phát và di căn.

3. Tác dụng tăng hiệu quả và giảm độc

Tăng tác dụng hiệu quả xạ trị

Xạ trị là một trong những phương pháp phổ biến và hiệu quả trong điều trị lâm sàng ung thư, những xạ trị có tác dụng phụ như tổn thương da cục bộ, loét miệng, buồn nôn, viêm phổi do phóng xạ, v.v.. Khi xạ trị kết hợp với CGLE, hiệu quả tổng thể tăng lên gấp đôi; hơn nữa, những tác dụng phụ về cơ bản giảm rất nhiều hoặc toàn hoàn biến mất.

4. Tác dụng tăng hiệu quả hoá trị và giảm độc tố

Hóa trị là một trong ba phương pháp chính để điều trị khối u, nhưng sử dụng hoá chất trong điều trị lâm sàng dẫn đến phản ứng phụ rất nghiêm trọng, vì thế phương pháp hoá trị thường xuyên là cách khó có thể lâu dài. CGLE kết hợp với điều trị hóa trị làm tăng gấp đôi tỷ lệ hiệu quả tổng thể, mà các tác phụ và độc hại về cơ bản biến mất hoặc là biến mất, điều này đã vượt xa phạm trù của các tác nhân bảo vệ hóa học. CGLE có tác dụng phòng ngừa tốt đối với tình trạng nhiễm độc tim, rối loạn chức năng gan, ức chế tủy và các tác dụng phụ do hoá trị gây ra.

5. Cải thiện toàn diện khả năng miễn dịch cơ thể

Miễn dịch thấp là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự tái phát và di căn của khối u. Vì vậy, tổ chức y tế thế giới khuyến cáo, nâng cao khả năng miễn dịch cơ thể cần được thực hiện trong suốt quá trình điều trị ung thư. CGLE có thể nâng cao toàn diện khả năng miễn dịch cơ thể, kích thích khả năng chống ung thư của cơ thể, ngăn ngừa và giảm sự tái phát và di căn của khối u một cách hiệu quả.

Toll Free: 1-833-436-0630, 626-643-3688 - Email: rck3688@gmail.com

Thụy Điển cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố ở mức cao

(VN+) - Cơ quan An ninh Thụy Điển ngày 7/1/2024 thông báo nguy cơ tấn công khủng bố nhằm vào nước này vẫn ở mức cao, mức 4 trên thang 5 cấp độ.

Thông báo của Cơ quan An ninh Thụy Điển chỉ rõ, mối đe dọa đến từ những cá nhân đơn lẻ và các nhóm có thể do những tác nhân ở nước ngoài chi đạo.

Thụy Điển đã nâng mức cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố từ tháng 8/2023, sau các hành động báng bổ kinh Koran của một số đối tượng có tư tưởng cực hữu ở trong nước, làm dấy lên làn sóng phản đối từ nhiều nơi trong thế giới Hồi giáo và dẫn tới mối đe dọa từ các chiến binh thánh chiến Hồi giáo.

Hồi tháng 10/2023, hai người Thụy Điển đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại thủ đô Brussels của Bỉ.

Trước đó, nhật báo Dagens Nyheter của Thụy Điển vào ngày 17/8 cho biết, Cơ quan an ninh nước này (SAPO) sẽ nâng mức cảnh báo về mối đe dọa khủng bố từ cấp độ 3 lên cấp độ 4, mức cao gần nhất trong thang từ 1 - 5. Việc nâng mức cảnh báo trên phản ánh mối đe dọa về các cuộc tấn công khủng bố là khá rõ ràng.

Anh và Mỹ đã cảnh báo, công dân các nước này không nên đến Thụy Điển do có thể xảy ra các cuộc tấn công khủng bố trong bối cảnh xuất hiện nhiều cuộc biểu tình tại nước này và quốc gia láng giềng Đan Mạch nhằm phản đối việc phi báng kinh Koran và chống lại đạo Hồi.

Vào thời điểm trên, Thụy Điển và quốc gia láng giềng Đan Mạch đã chứng kiến nhiều vụ đốt kinh Koran của những nhà hoạt động chống Hồi giáo, gây ra sự phẫn nộ ở các quốc gia Hồi giáo và làm tăng nguy cơ về những cuộc tấn công khủng bố trong nước.

Vào năm 2017, một người nhập cư người Thụy Điển gốc Uzbekistan cam kết trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng một chiếc xe tải đâm vào người đi bộ trên một con phố đông đúc ở thủ đô Stockholm, khiến 5 người thiệt mạng.

Binh sĩ Đức tham gia khóa huấn luyện tại Altengradow, Đông Đức, tháng 1/2023

(VN+) - Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 7/1 kêu gọi, tất cả các tàu có kế hoạch di chuyển qua Biển Đỏ phải thông báo trước cho lực lượng này về điểm đến.

Đồng thời, Houthi yêu cầu các tàu này phải khẳng định tàu "không liên quan đến Israel" để tránh bị tấn công.

Trong tuyên bố được đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), thủ lĩnh của Houthi Mohammed Ali Al-Houthi nêu rõ: "Mọi tàu thuyền đi qua Biển Đỏ cũng như eo biển Bab El-Mandeb nói Biển Đỏ với vịnh Aden hoặc Biển Arab cần phát đi dòng chữ "chúng tôi không liên quan đến Israel".

Theo thủ lĩnh Houthi, biện pháp này đơn giản, ít tốn kém, không làm phát sinh chi phí tài chính cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Bên cạnh đó, biện pháp này cũng giúp ngăn chặn nguy cơ "quân sự hóa" Biển Đỏ và không gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải quốc tế.

Lực lượng Houthi hiện kiểm soát miền Tây Yemen, bao gồm thủ đô Sanaa và khu vực bờ biển tiếp giáp Biển Đỏ. Houthi từng nhiều lần tuyên bố ủng hộ lực lượng Hamas trong cuộc xung đột với Israel ở Dải Gaza và cảnh báo nhắm mục tiêu vào tàu bè có liên quan đến Israel trên biển.

Các con tàu sẽ buộc phải đi qua khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab El-Mandeb gần biên giới Yemen nếu muốn sử dụng kênh đào Suez để vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ Dương vào Địa Trung Hải và ngược lại.

Kể từ ngày 19/11/2023, lực lượng Houthi đã bắt giữ tàu thương mại Galaxy Leader và tiến hành hơn 20 cuộc tấn công tàu bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các tàu thương mại và tàu hải quân ở Biển Đỏ như một phần trong lệnh cấm tất cả các tàu đi đến Israel qua tuyến đường biển quan trọng này. Houthi tuyên bố, hành động của họ nhằm buộc Israel ngừng không kích Dải Gaza, trong bối cảnh bùng phát xung đột Israel - Hamas.

231-2110/1624

TOM CONSTRUCTION

- * Nhận làm các dịch vụ điện, gas, nước
- * Remodeling kitchen, bathroom
- * Nhận new build out & remodeling Nail Salon, Restaurant, văn phòng bác sĩ, etc.
- * Nhận đổ xi măng, xây patio, fencing, roofing, sprinkler system

Xin liên lạc: Tom
713-885-4903

Special: có giá đặc biệt cho laminate, engineer wood, granite countertop, culture marble, sale & install.

VICTORIA INSURANCE
CHUYÊN NGHIỆP
OBAMACARE & MEDICARE
832-955-9897

- ✓ Bảo hiểm sức khỏe Obamacare
- ✓ Bảo hiểm Nhân Thọ
- ✓ Bảo hiểm Răng, Mắt, Tai
- ✓ Hỗ trợ Medicaid, SSA, SSI,
- ✓ Hỗ trợ Foodstamp, Tiền Bệnh
- ✓ Giúp quý khách lấy hạn Bác Sĩ tốt và nhanh nhất

- ✓ Bảo hiểm Medicare
- ✓ Bảo hiểm Medicare Supplement
- ✓ Bảo hiểm Medical Travel (Du lịch)
- ✓ Bảo hiểm nhà, Xe, Tiệm
- ✓ Xóa ticket, sang tên xe, bằng số
- ✓ Khai thuế (cá nhân và thương mại)

TẬN TÂM, NHỆT TÌNH, CHUYÊN NGHIỆP
MY THUAN 832-955-9897
8200 WILCREST SUITE 108, HOUSTON, TX 77072

Maribel Cervantes

NỐI MI - UỐN MI - TỈA CHÂN MÀY
832-951-2442
(Xin nói tiếng anh)
Chaparritaestrada804@gmail.com
6666 Harwin Rd, Suite 206A, Houston, TX 77036

TD TECHNICIAN SERVICES

Commercial & Residential

- ✓ A/C & HEATING
- ✓ ELECTRICAL
- ✓ SECURITY CAMERA
- ✓ ALL APPLIANCES

832-646-4979

Trang Nguyễn

Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072
(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Beltway 8 & Beechnut)
Cell: 281-777-4287

- ❖ Bảo Hiểm Medicare
- ❖ Bảo Hiểm Nhân Thọ
- ❖ Bảo Hiểm Răng, Mắt
- ❖ Bảo Hiểm Nhà & Xe

- ❖ Bảo Hiểm Du Lịch
- ❖ Long Term Care
- ❖ SSA, SSI, Lương Hưu
- ❖ Food Stamp, Chip
- ❖ Hỗ Trợ Medicaid ...

BB-AIR
Commercial and Residential

Chuyên Lắp Ráp & Sửa Chữa:

- Máy lạnh, máy sưởi
- Kho lạnh, tủ lạnh cơ sở thương mại
- Walk in Cooler and Freezer

Binh Bui

LIC # TA CLB118925C

832.495.5139

Bbaircondition@yahoo.com

TIN THẾ GIỚI

Vi sao Pháp, Đức và Anh ngập lụt nặng?

(VN+) - Hiện tượng thời tiết El Nino, mực nước biển dâng và hệ thống phòng chống bão lũ lỗi thời đã khiến các cộng đồng châu Âu phải hứng chịu lũ lụt tàn khốc.

Mưa lớn đã đổ bộ vào Đức, Pháp và Hà Lan trong hai tuần qua, gây lũ lụt dai dẳng và thậm chí có một người đã thiệt mạng ở Pháp.

Các thị trấn ở phía Bắc nước Pháp đã chìm trong nước hôm 5/1 và hàng trăm người đã phải sơ tán trong những ngày gần đây. Khu vực này cũng bị lũ lụt tấn công vào tháng 11 và tháng 12/2023, trong đó một số thị trấn vẫn chưa phục hồi được.

Lũ lụt trên diện rộng cũng đã tấn công miền Trung nước Anh. Dự báo mưa lớn sẽ trút xuống nhiều hơn ở các khu vực phía Nam. Vào tối 5/1 (theo giờ Anh), hơn 220 cảnh báo lũ lụt (dự kiến sẽ có lũ lụt) và gần 300 cảnh báo khác (lũ lụt có thể xảy ra) vẫn được áp đặt trên khắp nước này.

Lũ lụt tại xảy ra chỉ vài ngày sau khi cơn bão Henk, được cơ quan thời tiết chính thức của Anh, Ireland và Hà Lan đặt tên, tấn công các khu vực rộng lớn ở Anh và xứ Wales, khiến mặt đất ngậm nước bão hòa và dễ bị ngập lụt.



Nhân viên cứu hộ sơ tán dân khi nước sông Aa tràn vào Arques, miền Bắc nước Pháp, ngày 4/1

Nhà khí tượng học Fabian Ruhnaui nói với kênh truyền hình RTL Today của Luxembourg rằng những trận mưa lớn ở châu Âu một phần là do mô hình “thời tiết phương Tây”, theo đó luồng gió mạnh từ Bắc Đại Tây Dương thổi thẳng vào khu vực Trung Âu, mang theo hệ thống áp suất thấp và nhiều mưa.

Mặc dù bản thân điều này không phải là điều bất thường, nhưng biến đổi khí hậu đang khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Nhiệt độ đại dương trên mức trung bình, một phần do hình thái thời tiết El Nino, đang gây ra tình trạng bốc hơi và do đó mưa nhiều hơn ở các vùng trũng thấp. Và mực nước biển dâng cao đang khiến các con sông bị vỡ bờ thường xuyên hơn.

Trong những ngày gần đây, các cộng đồng ở những vùng trũng thấp thuộc miền Bắc nước Pháp đang phải đối mặt với tình trạng mất điện, đường phố ngập lụt và cư dân phải sơ tán do mưa lớn. Mực nước biển dâng cao đã góp phần vào tình trạng lũ lụt. Từ năm 1957 đến năm 2017, mực nước biển tại Dunkirk đã tăng 9 cm. Từ năm 1966 đến năm 2018, con số này tại Calais là 4,4 cm.

Hệ thống phòng chống lũ lụt lỗi thời đang khiến nhiều cộng đồng chìm trong nước lũ. Các hệ thống quản lý thủy lợi lỗi thời ở miền Bắc nước Pháp đang tỏ ra không còn phù hợp với mối đe dọa kép về thời tiết khắc nghiệt và biến đổi khí hậu.

Việc xây dựng phát triển dọc theo bờ sông đã gây thêm căng thẳng cho hệ thống thoát nước. Và những cơn bão liên tiếp khiến đất sũng nước, không thể hấp thụ thêm nước.

Máy bơm đã được đưa đến từ khắp đất nước và từ nước láng giềng Hà Lan để chống lũ lụt. Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng và Nước Hà Lan Mark Harbers cho biết trong một tuyên bố: “Gần đây trời mưa rất nhiều, điều đó có nghĩa là nước ở Pháp không thể thoát nước bình thường được nữa. Ở nhiều nơi, sông đã vỡ bờ. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải giúp đỡ nhau thoát khỏi nước càng nhanh càng tốt”.

Ở Anh cũng vậy, cộng đồng đang phải chịu thiệt thòi vì các dự án cơ sở hạ tầng bị bỏ bê. Hệ thống phòng chống lũ lụt bị hư hại, thực trạng quản lý sông yếu kém và chất lượng đất kém đang khiến lũ lụt trở nên tồi tệ hơn.

Lũ lụt tồi tệ hơn có thể xảy ra do biến đổi khí hậu. Khi Trái đất nóng lên, lượng mưa ngày càng tăng. Các chuyên gia cho rằng khi nền nhiệt tăng thêm 1°C, bầu khí quyển có thể chứa thêm 7% hơi nước. Điều này làm tăng khả năng xảy ra mưa với lượng mưa lớn.

Một số phân tích cho thấy, các cơn bão cũng ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn, dẫn đến những trận mưa như trút nước nặng hạt hơn.

Với lượng khí thải nhà kính giữ nhiệt từ hoạt động của con người vẫn đang gia tăng, châu Âu cần cải thiện khả năng phòng chống lũ lụt, hệ thống cảnh báo sớm và các biện pháp phục hồi để giảm thiểu hậu quả của mưa lớn gây lũ lụt.

Phản Lan cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ 2025

(VN+) - Theo Bộ trưởng Bộ Môi trường và Khí hậu Phần Lan Kai Mykkanen, nước này sẽ cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ năm 2025.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Helsingin Sanomat, Bộ trưởng Môi trường và Khí hậu Kai Mykkanen đã đưa ra thông báo trên. Theo Bộ trưởng Mykkanen, Phần Lan dự kiến phát triển một khung pháp lý trong năm nay, điều này sẽ cho phép nước này áp dụng lệnh cấm vận LNG của Nga.

Ông Mykkanen nói: “Tôi không muốn ấn định bất kỳ ngày cụ thể nào, nhưng hy vọng vào năm tới, lệnh cấm sẽ có hiệu lực”.

Công ty năng lượng nhà nước Gasum của Phần

Lan vẫn nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga theo các điều khoản của hợp đồng hiện hữu. Tuy nhiên, lượng khí đốt vào quốc gia Bắc Âu này đã giảm trong hai năm qua.

Cho đến nay, việc nhập khẩu LNG của Nga đã bị cấm tại hải cảng lớn nhất Phần Lan Inkoo, nằm ở bờ biển phía Nam nước này.

“Nhập khẩu LNG của Phần Lan từ Nga rất nhỏ. Vấn đề này là không đáng kể”, Bộ trưởng Mykkanen nhấn mạnh.

Helsinki trước đây đã nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga trị với trị giá hàng trăm triệu Euro mỗi tháng, trái ngược với việc mua khí tự nhiên hóa lỏng siêu lạnh của Nga ở quy mô tương đối nhỏ.

Vào tháng 9/2023, ông Leonid Mikhelson, người đứng đầu Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga, cho biết, Gasum đã nói lại việc mua LNG với khối lượng theo hợp đồng từ nhà máy Kryogaz-Vysotsk do công ty kiểm soát và đang nhập 40% tổng lượng nhiên liệu được sản xuất tại nhà máy này.



Ảnh minh họa

Nga đã cắt nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống cho Phần Lan vào tháng 5/2022, khi Gasum từ chối yêu cầu thanh toán khí đốt nhập từ Nga bằng đồng Ruble.

EU chưa áp đặt lệnh trừng phạt đối với LNG của Nga. Mặc dù nhập khẩu khí đốt qua đường ống sang châu Âu giảm mạnh để đáp trả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng các quốc gia thành viên đã mua lượng LNG ký lục của Moscow vào năm 2023.

Ngoại trưởng Mỹ gặp các quan chức Chính phủ Jordan thảo luận về Dải Gaza

(VN+) - Trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng Jordan nhân mạnh cần lập tức dừng leo thang căng thẳng cũng như bảo vệ dân thường trên Dải Gaza.

Ngày 7/1, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp các quan chức cấp cao của Chính phủ Jordan khi đến nước này trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông kéo dài khoảng một tuần nhằm tìm cách ngăn chặn xung đột Hamas-Israel lan rộng ra khu vực.

Ông Blinken đến Amman tối 6/1 và tiến hành các cuộc gặp với người đồng cấp Jordan Ayman Safadi và Quốc vương Jordan Abdullah II.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Jordan, trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ, Ngoại trưởng nước này, ông Ayman Safadi, đã nhân mạnh cần lập tức dừng leo thang căng thẳng cũng như bảo vệ dân thường trên Dải Gaza, hỗ trợ nhân đạo và y tế một cách phù hợp và lâu dài cho dải đất này.

Trong khi đó, khi tiếp nhà ngoại giao Mỹ, Quốc vương Jordan Abdullah II cho rằng Washington đóng vai trò quan trọng trong việc hồi thúc Israel tham gia thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức đồng thời cảnh báo những hậu quả kinh hoàng nếu cuộc xung đột Hamas-Israel tiếp diễn.

Ngoài ra, truyền thông Jordan đưa tin ông Blinken cũng đã đến thăm kho điều phối hàng hóa cứu trợ khu vực của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tại Thủ đô Amman. Sau khi rời khỏi Jordan, ông Blinken sẽ tới Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Chuyến thăm Trung Đông của nhà ngoại giao Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực từ đầu tuần sau khi phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Aruri thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào căn cứ của Phong trào Hezbollah, thân Hamas, ở Beirut (Liban).

Ngày 6/1, Hezbollah thông báo bắn hơn 60 rocket về phía một căn cứ quân sự của Israel để đáp trả vụ không kích khiến Aruri thiệt mạng.

Quân đội Israel cũng cho biết đã phát hiện 40 rocket bắn từ phía lãnh thổ Liban và lực lượng này cũng không kích một đơn vị của Hezbollah đã thực hiện một trong các loạt bắn rocket.

Không chỉ Hezbollah, lực lượng Houthis tại Yemen cũng có những động thái trên Biển Đỏ để gây sức ép với Israel nhằm ủng hộ người Palestine.

Tại Bờ Tây, bạo lực cũng leo thang khiến hàng trăm người Palestine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với binh lính và người định cư Israel trong những tuần qua. Lực lượng an ninh đã thực hiện hàng nghìn vụ bắt giữ người Palestine.

Ngày 7/1, Israel đã tiêu diệt sáu tay súng Palestine tấn công binh lính Israel tại Bờ Tây. Cảnh sát Israel cho biết trước đó, các tay súng Palestine tấn công bằng thiết bị nổ tại thành phố Jenin ở Bờ Tây khiến một sĩ quan cảnh sát biên giới Israel thiệt mạng và những người khác bị thương.

Phát biểu trước khi tới Jordan, ông Blinken cho biết tình hình ở biên giới Israel và Liban thực sự đáng quan ngại, tại đây vốn đã xảy ra giao tranh hàng ngày trước cả khi có cuộc không kích nêu trên.

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington muốn làm mọi thứ để đảm bảo không leo thang căng thẳng và tránh vòng xoáy bạo lực không hồi kết.

Ông Blinken cũng mong muốn các nước có liên quan tìm cách kiềm chế, tránh xung đột lan rộng, thông qua các mối liên hệ, sử dụng tầm ảnh hưởng và các mối

quan hệ với các bên căng thẳng.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng muốn huy động các đồng minh ngăn chặn lực lượng Houthis ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công trên Biển Đỏ nhằm vào tàu hướng đến hoặc có giao dịch với Israel.

Trong tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Israel đề xuất thành lập lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu, cùng các đối tác Liên minh châu Âu (EU) và các đối tác khu vực cùng gánh trách nhiệm tái thiết Dải Gaza, trong đó Israel tiếp tục duy trì quyền tự do hành động tại dải đất này.

Ông Blinken được cho là sẽ thúc giục các nước Hồi giáo còn do dự để họ chuẩn bị đóng góp cho tiến trình tái thiết, quản trị và an ninh của Dải Gaza.

Trong chuyến thăm này, phái đoàn Mỹ sẽ thu thập quan điểm của các nước Arab về tương lai Dải Gaza trước khi đưa ra quan điểm với Israel, tin rằng có những khác biệt to lớn giữa các bên không cùng quan điểm.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát ngày 7/10/2023 đến ngày 7/1, ít nhất 22.835 người thiệt mạng và hơn 58.400 người bị thương ở Dải Gaza. Chi tính riêng trong 24 giờ qua, giao tranh khiến 113 người thiệt mạng.

Pháp chỉ trích Anh không cung cấp đủ thông tin về hoạt động di cư trái phép

(VN+) - Pháp cho rằng Anh không cung cấp đủ thông tin về hoạt động di cư trái phép bằng thuyền nhỏ qua eo biển Manche. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Anh phản bác đánh giá trên.

Theo phóng viên TTXVN tại London, một báo cáo của Pháp đã kết luận rằng Anh không cung cấp đủ thông tin về hoạt động di cư trái phép bằng thuyền nhỏ qua eo biển Manche.

Tòa Thẩm kế, cơ quan kiểm toán nhà nước ở Pháp, cho biết thông tin tình báo cung cấp cho cảnh sát nước này thường ở mức “sơ sơ” và “rất chung chung”. Cơ quan này khẳng định Pháp cần thêm thông tin chi tiết về những chiếc thuyền và động cơ được các băng nhóm tội phạm sử dụng để buôn người.



Thuyền chở người di cư vượt eo biển Manche hướng đến bờ biển miền Nam nước Anh, ngày 5/4/2023

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Anh phản bác đánh giá trên, cho rằng báo cáo sử dụng thông tin lỗi thời và không phản ánh mối quan hệ hiện tại giữa hai nước.

Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết họ có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý biên giới của Pháp.

Tuy nhiên, báo cáo của Tòa Thẩm kế về cuộc chiến chống di cư bất hợp pháp kết luận rằng giữa Pháp và Anh “không có sự bình đẳng trong việc trao đổi thông tin tình báo”.

Anh đã cung cấp gần 500 triệu bảng Anh để Pháp chi cho việc tăng cường lực lượng an ninh tại các cồn cát và bãi biển dọc theo bờ biển Calais ở miền Bắc nước Pháp.

Đây là nơi những kẻ buôn người đưa người di cư lên thuyền vào sáng sớm để bắt đầu cuộc vượt biển đầy nguy hiểm.

Báo cáo cho biết khoản tài trợ này đã giúp Pháp triển khai 54 nhân viên cảnh sát, với sự hỗ trợ của 135 quân nhân dự bị, cho hoạt động tuần tra hàng đêm.

Hơn 500.000 người di cư vượt qua rừng rậm “tử thần” Darien Gap tới Mỹ năm 2023

(VN+) - Kỳ lục 520.000 người di cư đã vượt qua Darien Gap, khu rừng nguy hiểm giữa Colombia và Panama, vào năm 2023, nhiều gấp hơn 2 lần so với con số vào năm trước đó.

Theo số liệu từ Cơ quan Di cư Panama, những người di cư thực hiện hành trình nguy hiểm về phía Bắc từ Nam Mỹ đến Mỹ trong năm 2023, hầu hết đến từ Venezuela, Ecuador, Haiti...

Samira Gozaine, người đứng đầu Cơ quan Di cư Panama cho biết, khoảng 1/4 số người di cư là trẻ vị thành niên.

“Đây là vấn đề an ninh quốc gia”, bà Samira Gozaine nói với các phóng viên tại một sự kiện của Chính phủ Panama. “Thật không may, chúng tôi không có giải pháp nhanh chóng nào để giải quyết thực trạng này”.

Kể từ khi Tổng thống Panama Laurentino Cortizo nhậm chức vào năm 2019, số lượng người di cư qua cảnh Darien Gap đã tăng vọt, khiến chính quyền địa phương phải kêu gọi viện trợ quốc tế.

Tình hình một phần được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ số người Venezuela chạy trốn khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và xã hội kéo dài tại quốc gia dầu lửa thịnh vượng một thời này. Theo số liệu của Liên hợp quốc, trong những năm gần đây, hơn 7 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước của mình.

Những người vượt qua Darien Gap có nguy cơ bị bạo lực, lạm dụng tình dục, buôn người và bệnh tật. Vào tháng 9/2023, Reuters đưa tin rằng những người di cư châu Phi tới Mỹ đang bay tới Nicaragua để vượt qua rừng rậm “tử thần” Darien Gap.

(tiếp trang 1-A)

Giới thẩm phán hoài nghi khi ông Trump đòi được miễn trừ trong vụ đảo ngược bầu cử

Ông Sauer nói rằng một cựu tổng thống chỉ có thể bị buộc tội vì hành vi như vậy nếu như trước tiên họ phải bị Hạ viện luận tội rồi bị kết án tại Thượng viện đã.

Ông Trump đã không phát biểu tại tòa án hay nói chuyện với giới truyền thông đang chờ bên ngoài tòa án. Ông chỉ lặng lẽ trao đổi với luật sư của mình nhiều lần trong cuộc tranh tụng.

Cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống theo từng bang của đảng Cộng hòa sẽ bắt đầu vào tuần tới, ông Trump được cho là đang tận dụng phiên tranh tụng như một cơ hội để tuyên bố rằng ông là nạn nhân của cuộc trấn áp chính trị.

Trong video đăng lên mạng xã hội trước phiên tranh tụng, ông Trump nói ông có thể truy tố Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nếu ông thắng cử tổng thống vào tháng 11.

“Nếu tôi không được miễn trừ thì Joe Biden quanh co cũng không được miễn trừ”, ông Trump nói. “Lúc đó cũng đúng thời điểm để Joe bị truy tố”.

Ông Trump, người đã thua ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, đã tăng thêm khoảng cách vốn đã vượt xa các đối thủ của mình trong cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa kể từ khi cáo buộc hình sự đầu tiên nhằm vào ông được công bố hồi tháng 3 năm ngoái. Ông được kỳ vọng sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc tranh đua vào thứ Hai 15/1 ở Iowa.

(tiếp trang 1-A)

Thẩm dò: Mở đầu năm bầu cử, Biden-Trump ‘không ai thắng ai’

nói họ không ủng hộ ứng cử viên nào. Khoảng 13% cho biết họ sẽ không bỏ phiếu, trong khi 9% nói họ sẽ ủng hộ một ứng cử viên khác và 8% cho biết họ không chắc chắn.

Khi buộc phải lựa chọn giữa hai người, số người được hỏi được chia đều, với 48% ủng hộ mỗi bên.

Cuộc thăm dò cho thấy sự quan tâm rõ ràng đến các ứng cử viên của bên thứ ba. Nhà hoạt động chống vắc-xin Robert F. Kennedy Jr., một thành viên của triều đại chính trị nổi tiếng đang tranh cử với tư cách độc lập, đã giành được sự ủng hộ của 18% số người được hỏi khi ông được đưa vào danh sách lựa chọn. Điều đó đã khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Biden trong cuộc đối đầu tay ba giảm xuống 29% và tỷ lệ ủng hộ ông Trump xuống 30%.

Cuộc khảo sát ngẫu nhiên, trực tuyến với 4.677 người Mỹ trưởng thành được thực hiện trên toàn quốc, không tập trung vào các tiểu bang bỏ phiếu sớm cụ thể như Iowa và New Hampshire.

Nhưng nó cho thấy rằng ông Biden và ông Trump bắt đầu năm mới với tư cách là những ứng cử viên được yêu thích nhất cho đề cử của đảng họ.

Ông Trump dẫn trước các đối thủ Đảng Cộng hòa với hơn 37 điểm phần trăm, trong khi cả hai đối thủ của ông Biden cho đề cử của Đảng Dân chủ đều không nhận được hơn 2% sự ủng hộ từ cử tri của đảng.

Cuộc khảo sát phản ánh tình trạng phân cực của nền chính trị Hoa Kỳ, khi 76% đảng viên Đảng Dân chủ cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Biden trong cuộc bầu cử ngày 5/11 tới đây và 76% đảng viên Đảng Cộng hòa cho biết họ sẽ ủng hộ ông Trump.

Các cử tri độc lập không hào hứng với cả hai ứng cử viên. Chỉ 17% cử tri cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump và 11% nói họ sẽ ủng hộ ông Biden. Trong khi đó, 41% nhóm này cho biết họ sẽ không bỏ phiếu gì cả.

Cuộc thăm dò ngẫu nhiên trực tuyến được thực hiện từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 9 tháng 1 và có sai số cộng hoặc trừ 1,5 điểm phần trăm.

(tiếp trang 1-A)

Biden sẽ không sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Austin, ông Trump kêu gọi cách chức

phương diện nghề nghiệp và xao lãng nhiệm vụ”.

Ông Trump viết trên Truth Social: “Ông ấy đã biến mất một tuần mà không

ai, kể cả ông chủ Joe Biden bắt lương của ông ấy, biết manh mối nào về việc ông ấy ở đâu hoặc có thể ở đâu”.

Một đảng viên Cộng hòa nổi tiếng khác trong Quốc hội cũng kêu gọi ông Austin từ chức.

Bà Elise Stefanik, dân biểu New York và thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cơ quan giám sát Ngũ Giác Đài nói trong một tuyên bố. “Cần phải có việc chịu trách nhiệm hoàn toàn, bắt đầu bằng việc Bộ trưởng Austin từ chức ngay lập tức và những người đã nói dối cho ông ấy cũng như một cuộc điều tra của Quốc hội về sự lơ là nhiệm vụ nguy hiểm này.”

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng ông Biden “hoàn toàn tin tưởng” ở ông Austin.

Khi được hỏi về tình trạng của ông Austin, ông Kirby nói: “Tôi nghĩ trọng tâm chính của chúng tôi lúc này là sức khỏe của Bộ trưởng Austin và đảm bảo rằng ông ấy nhận được mọi sự chăm sóc và hỗ trợ cần thiết để bình phục hoàn toàn”.

“Ông đã tái tục tất cả các quyền hạn của mình. Ông đã thi hành tất cả các công việc mà ông thường làm. Ông đang làm việc đó ngay từ bệnh viện.”

Các quan chức tiết lộ hôm Chủ nhật 7/1 rằng việc nhập viện của ông Austin được giữ bí mật hơn nhiều so với những gì được biết trước đây, đồng thời bỏ sung cập phó của ông vào danh sách dài những người phụ tá cho ông Biden, người đã không biết điều này trong nhiều ngày.

Ông Kirby nói “không có thông báo hay thông tin gì tại Tòa Bạch Ốc hoặc Hội đồng An ninh Quốc gia cho đến chiều thứ Năm 4/1.”

Nhiệm vụ của ông Austin yêu cầu ông phải có mặt ngay khi được thông báo ứng phó với bất kỳ cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia nào. Ông nói hôm thứ Bảy 6/1 rằng ông chịu “hoàn toàn trách nhiệm” đối với việc giữ bí mật về việc nhập viện của mình.

Vấn đề sức khỏe nào đã khiến ông Austin phải nhập viện vẫn chưa được biết. Ông Kirby nói ông không có thông tin đó nhưng ông Biden và ông Austin đã nói chuyện với nhau trong những ngày gần đây.

Bà Jean-Pierre nói khi được hỏi về bệnh tình của ông Austin: “Đó không phải là điều mà chúng tôi có thể nói”, đồng thời nói thêm rằng tổng thống đã nói chuyện với ông Austin hôm thứ Bảy 6/1.

(tiếp trang 1-A)

Thống đốc Missouri ra lệnh cấm các công ty Nga và Trung Quốc mua đất gần khu quân sự

được đưa ra sau khi vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay khắp nước Mỹ khơi dậy những lo ngại về an ninh quốc gia hàng chục năm nay về quyền sở hữu đất đai của người nước ngoài.

Những người ủng hộ hạn chế quyền sở hữu này thường suy đoán về động cơ của người mua nước ngoài và liệu những người có quan hệ với các đối thủ như Trung Quốc có ý định sử dụng đất để do thám hoặc kiểm soát nguồn cung thực phẩm của Hoa Kỳ hay không.

Ông Parson, một chủ trang trại gia súc, hôm 2/1 nói với các phóng viên ông tin rằng hành động của mình nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép đối với các sắc lệnh hành pháp. Ông nói ông sẽ dõi theo xem giới lập pháp tiểu bang có thể thông qua luật nào về vấn đề này trước cuối kỳ họp vào giữa tháng 5 hay không.

Chủ tịch Thượng viện tiểu bang, Caleb Rowden, cho biết việc thông qua luật như vậy là ưu tiên hàng đầu của phiên họp khởi sự ngày 3/1.

Ông Parson nói: “Mặc dù chúng tôi không gặp vấn đề gì vào thời điểm này, nhưng chúng tôi muốn chủ động chống lại mọi mối đe dọa tiềm ẩn”.

Ông Parson nói thêm rằng các thực thể nước ngoài hiện không sở hữu bất kỳ vùng đất nào trong phạm vi 16 km từ các địa điểm quân sự trong tiểu bang.

Theo báo cáo mới nhất hiện có của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, bao gồm dữ liệu năm 2022, các thực thể và cá nhân nước ngoài kiểm soát chưa đến 2% tổng diện tích đất đai của Hoa Kỳ và các công ty Trung Quốc kiểm soát chưa đến 1% trong số đó. Các nhà đầu tư Canada sở hữu tỷ lệ

đất đai do người nước ngoài nắm giữ lớn nhất.

Missouri là một trong số các tiểu bang ở Trung Tây thông qua luật vào những năm 1970 cấm hoặc hạn chế quyền sở hữu đất của người nước ngoài trong bối cảnh lo ngại về đầu tư của Nhật Bản. Luật Missouri cấm hoàn toàn quyền sở hữu đất của người nước ngoài cho đến năm 2013, khi các nhà lập pháp thông qua dự luật cho phép bán tới 1% đất nông nghiệp cho các thực thể nước ngoài.

Ông Parson, cùng với các thượng nghị sĩ tiểu bang có mặt trong cuộc biểu quyết đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật, trong đó cũng bao gồm những thay đổi đối với luật ngược đãi và bỏ bê động vật của Missouri cũng như mức án tù tối đa dài hơn về tội ăn trộm gia súc.

Theo Bộ Nông nghiệp Missouri, tính đến năm 2021, các thực thể Trung Quốc sở hữu 42.596 mẫu Anh (172 km vuông) đất nông nghiệp ở Missouri - chỉ bằng một nửa trong số khoảng 100.000 mẫu Anh (404 km vuông) thuộc sở hữu của tất cả các thực thể nước ngoài. Phần lớn diện tích đất đó được sử dụng cho các trang trại chăn nuôi lợn ở phía bắc Missouri và thuộc sở hữu của một tập đoàn Trung Quốc đã mua tập đoàn Smithfield Foods vào năm 2013.

Những hạn chế đối với cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài sở hữu đất nông nghiệp rất khác nhau trên khắp Hoa Kỳ. Ít nhất 24 tiểu bang có các quy định hạn chế việc này.

(tiếp trang 1-A)

Hàng chục nhà lập pháp Mỹ ủng hộ nghị quyết hậu thuẫn nền dân chủ Đài Loan

phản đối mạnh mẽ của chính phủ Đài Loan.

Chính phủ Đài Loan đã cáo buộc Trung Quốc thực hiện một chiến dịch can thiệp bầu cử chưa từng có, sử dụng mọi thứ từ hoạt động quân sự đến các chế tài thương mại để tác động đến cuộc bỏ phiếu đối với các ứng cử viên mà Bắc Kinh có thể ưa thích.

Các nhà bảo trợ nghị quyết hy vọng nó sẽ được nhất trí thông qua trong tuần này.

Đảng viên Đảng Cộng hòa Dan Sullivan, người dẫn đầu nghị quyết cùng với Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine, nói: “Tôi nghĩ điều thực sự quan trọng đối với Hoa Kỳ theo cách thức lưỡng đảng là thể hiện sự ủng hộ và cam kết ổn định, kiên định đối với nền dân chủ của Đài Loan và tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm tăng cường răn đe qua eo biển.”

Ông nhấn mạnh rằng những người ủng hộ biện pháp này không chọn phe trong cuộc đua tới thông tin Đài Loan. Ông nói với Reuters: “Có ba ứng cử viên mạnh, ba đảng mạnh. Cam kết của chúng tôi chỉ cần hướng tới một quy trình công bằng và không bị các hoạt động cường bức của Bắc Kinh phá hoại”.

Hoa Kỳ là nước cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan mặc dù thiếu quan hệ ngoại giao chính thức với hòn đảo mà Trung Quốc coi là lãnh thổ của mình.

Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden năm ngoái đã yêu cầu Thượng viện phê duyệt hàng tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Đài Loan, nhưng các nhà lập pháp vẫn chưa bỏ phiếu về yêu cầu của ông. Đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng gói viện trợ - bao gồm cả tiền cho cuộc chiến giữa Ukraine với Nga - gắn liền với việc cải tổ chính sách di trú của Hoa Kỳ.

Ông Sullivan cho biết các nhà đàm phán đang “đạt được tiến bộ” đối với yếu tố Đài Loan trong yêu cầu tài trợ bổ sung, nhưng điều đó phụ thuộc vào việc liệu đảng Dân chủ có đồng ý với yếu tố an ninh biên giới quan trọng hay không.

Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Hạ viện đã lên kế hoạch đưa ra một biện pháp gần như giống hệt nhau đối với Đài Loan.

Đại diện hàng đầu của Đài Loan tại Hoa Kỳ, Dư Đại Lôi, đã gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm 9/1, khiến Trung Quốc phản đối.

Trung Quốc thường xuyên phản đối bất kỳ hình thức nào mà họ coi là liên lạc chính thức giữa các quan chức Đài Loan và Mỹ, nói rằng đó là sự can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ Trung-Mỹ.

(tiếp trang 1-A)

Trung Quốc dồn áp lực lên Đài Loan trước bầu cử

chiến dịch can thiệp bầu cử chưa từng có, sử dụng mọi thứ từ hoạt động quân sự đến trừng phạt thương mại để chuyển phiên về phía các ứng cử viên mà Bắc Kinh có thể ưa thích.

Trung Quốc coi cuộc bầu cử này là sự lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình, đồng thời cho rằng các cáo buộc can thiệp là “thủ đoạn bẩn thiu” của Đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền ở Đài Loan nhằm cố gắng giành được sự ủng hộ.

Ứng cử viên tổng thống của DPP Lại Thanh Đức hôm 9/1 nói ông sẽ duy trì hiện trạng và theo đuổi hòa bình thông qua sức mạnh nếu đắc cử, vẫn đề nghị khả năng giao tiếp với Bắc Kinh với các điều kiện tiên quyết là bình đẳng và phẩm giá.

Bắc Kinh tố cáo ông là người theo chủ nghĩa ly khai và cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy nền độc lập chính thức của Đài Loan đều có nghĩa là xung đột.

Mặc dù vậy, ông Lại cam kết sẽ cố gắng hợp tác với Trung Quốc.

Ông Lại nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo: “Hòa bình là vô giá và chiến tranh không có người chiến thắng”. “Hòa bình mà không có chủ quyền cũng giống như Hong Kong. Đó là hòa bình giả tạo.”

Bắc Kinh không bị lay chuyển trước những nỗ lực tiếp cận của ông Lại.

Vào tối 9/1, Bộ thương mại Trung Quốc cho biết họ đang xem xét các bước tiếp theo để đình chỉ nhượng bộ thuế quan đối với các sản phẩm bao gồm nông nghiệp và ngư nghiệp, máy móc, phụ tùng ô tô và dệt may từ Đài Loan, tiếp nối động thái như vậy được thực hiện đối với một số sản phẩm hóa dầu vào tháng trước.

Bộ Thương mại Trung Quốc nói: “Chính quyền Đài Loan đã không thực hiện các biện pháp hiệu quả để dỡ bỏ các hạn chế thương mại đối với Trung Quốc. Thay vào đó, họ đã tham gia vào các hoạt động chính trị nhằm cố gắng đổ lỗi và trốn tránh trách nhiệm”.

Văn phòng Đàm phán Thương mại của Đài Loan phản ứng bằng cách kêu gọi Trung Quốc “ngưng ngay việc sử dụng biện pháp uy hiếp kinh tế để cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử của Đài Loan”.

Báo động gia và khí cầu Trung Quốc Thêm vào bầu không khí căng thẳng, một cuộc họp báo hôm 9/1 tại Đài Bắc của Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã bị gián đoạn bởi âm thanh của cảnh báo trên điện thoại di động từ chính phủ cảnh báo về một cuộc không kích có thể xảy ra của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng sau đó đã phải xin lỗi sau khi bản cảnh báo bằng tiếng Anh đề cập đến “phi đạn” nhưng trong tiếng Trung là “vệ tinh”. Cảnh báo được đưa ra cùng thời điểm truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận việc phóng một vệ tinh khoa học.

Tuy nhiên, ông Ngô mô tả vụ phóng này là một phần của mô hình quỹ rối đối với Đài Loan, giống như những trường hợp khinh khí cầu Trung Quốc được phát hiện phía trên hòn đảo này gần đây.

“Với những mối đe dọa như vậy đối với Đài Loan, tôi nghĩ chúng ta nên tỉnh táo và không nên bị khiêu khích”.

Phe đối lập Đài Loan đã nhảy vào cuộc, đổ lỗi cho chính phủ đã đánh lừa công chúng.

Đài Loan đã phản nản kể từ tháng trước về việc khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua eo biển Đài Loan nhạy cảm, một số đã đi qua hòn đảo này, điều mà Bộ Quốc phòng Đài Loan gọi là nỗ lực chiến tranh tâm lý, mặc dù không trực tiếp nói rằng các khinh khí cầu này nhằm mục đích gián điệp.

Bộ Quốc phòng cho biết trong cuộc họp báo riêng hôm 9/1 rằng họ chưa tìm thấy bất kỳ mảnh vỡ nào của khinh khí cầu và hiện không xem xét việc bắn hạ chúng.

Ông Wang Chia-chun từ phòng kế hoạch chiến đấu chung của Bộ cho biết: “Chúng tôi sẽ không tấn công và tiêu diệt do sự quỹ rối của khinh khí cầu”.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc thường tránh bình luận công khai về cuộc bầu cử, mặc dù Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong bài phát biểu đầu năm rằng việc Trung Quốc “thống nhất” với Đài Loan là điều không thể tránh khỏi.

Ông Lại nói với các phóng viên rằng cuộc bầu cử sẽ đóng vai trò như một “bằng chứng cho cam kết của chúng tôi đối với nền dân chủ” đồng thời lưu ý rằng sự can thiệp bầu cử mà Trung Quốc bị cáo giác là

TIN THẾ GIỚI

Đức kêu gọi chia sẻ gánh nặng trong vấn đề Ukraine

(VN+) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner kêu gọi, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chia sẻ gánh nặng hỗ trợ Ukraine.

Đồng thời, Bộ trưởng Lindner kêu gọi EU đoàn kết hơn nữa để ứng phó thách thức.

Phát biểu tại một sự kiện, Bộ trưởng Tài chính Đức khẳng định, việc nước này hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine không có nghĩa là các cường quốc khác tại châu Âu sẽ đóng góp ít hơn trong vấn đề này. Ông Lindner cho rằng giờ lúc để cho thấy rằng EU là một cộng đồng của những giá trị đoàn kết với nhau trong thời điểm nhiều thách thức hiện nay.

Hiện EU là bên viện trợ quân sự chính cho Ukraine với số vũ khí và trang thiết bị có trị giá lên tới 25 tỷ Euro.

Tháng 11/2023, liên minh cầm quyền tại Đức của Thủ tướng Olaf Scholz đã nhất trí trên nguyên tắc về việc tăng gấp đôi số tiền viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2024, lên 8 tỷ Euro.



Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner

Liên quan tới vấn đề kinh tế, Bộ trưởng Tài chính Đức bày tỏ quan ngại trước những bình luận tiêu cực về kinh tế nước này như doanh nghiệp hộ gia đình đang rời khỏi Đức ở quy mô lớn sẽ khiến nỗ lực phi công nghiệp hóa hay nền kinh tế Đức đi xuống.

Ông Lindner nhấn mạnh, Đức là một quốc gia mạnh, cần phải đối mặt với thực tế và đưa ra hành động.

Trước đó, vào ngày 12/11/2023, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố, Berlin sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Kiev trong năm 2024, lên mức 8 tỷ Euro (tương đương 8,5 tỷ USD).

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ARD, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức bày tỏ: "Đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Ukraine, chúng tôi sẽ không bỏ rơi họ", trong bối cảnh sự chú ý của cộng đồng quốc tế đang đổ dồn về cuộc xung đột Israel - Hamas.

Ukraine đang phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ tài chính quốc tế. Theo dự báo, trong năm 2024, ngân sách Ukraine sẽ thâm hụt kỷ lục 43,5 tỷ USD và chính quyền nước này có kế hoạch trang trải phần lớn khoản thâm hụt đó bằng sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây.

Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ nhanh phê chuẩn việc NATO kết nạp Thụy Điển

(VN+) - Ngày 6/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông kéo dài 1 tuần.

Đây là chuyến thăm thứ 4 của Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Đông trong 3 tháng qua, trong bối cảnh tình hình tại nhiều nơi bên ngoài Gaza, trong đó có Liban, miền Bắc Israel, Biển Đỏ và Iraq có nhiều diễn biến căng thẳng.

Tại đây, ông đã gặp Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan và Ngoại trưởng Hakan Fidan để thảo luận những gì Ankara và các nước có thể làm để gia tăng

ảnh hưởng nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đẩy mạnh việc cung cấp viện trợ cho Gaza, bắt đầu lên kế hoạch về việc tái thiết và quản trị hậu xung đột tại Gaza.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc gặp kéo dài 2 giờ, hai Ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza và tiến triển của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc phê chuẩn Thụy Điển là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ tháp tùng Bộ trưởng Blinken trong chuyến công du này, Washington khá thất vọng vì quá trình phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài, song tin tưởng Ankara sẽ sớm chấp thuận việc Thụy Điển trở thành thành viên của NATO sau khi Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua vào tháng trước. Các nghị sĩ Mỹ đã trì hoãn việc thông qua thương vụ bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi nước này phê chuẩn Thụy Điển là thành viên của NATO.

Theo kế hoạch, trong ngày 6/1, Ngoại trưởng Blinken sẽ đến đảo Crete của Hy Lạp để gặp Thủ tướng nước chủ nhà Kyriakos Mitsotakis. Hiện Athens đang chờ Quốc hội Mỹ thông qua thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35 cho nước này.

Phát biểu trên Đài truyền hình Skai, Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis cho biết hai bên dự kiến thảo luận vấn đề trên và ông hi vọng có thể sẽ đạt bước tiến tích cực.

Tiếp đó, nhà ngoại giao Mỹ dự kiến tới thăm 5 nước Arab gồm Jordan, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia và Ai Cập, trước khi đến Israel và Bờ Tây, nhằm tìm cách ngăn chặn tình hình khu vực leo thang và thúc đẩy viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza cũng như bảo vệ dân thường tốt hơn.

Tái khởi động các nhà máy lọc dầu, Iraq cắt giảm nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ

(VN+) - Iraq đang có kế hoạch ngừng nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ ngay sau năm 2024, sau khi khởi động một số nhà máy lọc dầu vốn đã bị đình trệ trong nhiều thập kỷ xung đột.

Người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Iraq Asim Jihad thông báo, quốc gia Trung Đông này đã mua các sản phẩm dầu mỏ, như xăng cải tiến (xăng pha chế), từ thị trường quốc tế để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt năng lượng trong nước.

Ông Asim Jihad nói: "Vào năm 2024, Iraq sẽ dựa vào sản xuất trong nước nhiều hơn. Và sau khi một số nhà máy lọc dầu bắt đầu sản xuất, khối lượng sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu sẽ giảm cho đến khi ngừng hoàn toàn".

Vào tháng 10/2023, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al Sudani cho biết, chính quyền nước này đã đặt ra thời hạn là tháng 1/2024 để các công ty năng lượng quốc tế nộp thư bày tỏ ý định chính thức nhằm tham gia các vòng cấp phép mới.

Trước đó, Thủ tướng Al Sudani tuyên bố, Chính phủ Iraq đang nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất của các nhà máy lọc dầu trên cả nước, qua đó loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Mặc dù có trữ lượng dầu khí khổng lồ, Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ năm thế giới, vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu nội địa. Nhiều thập kỷ xung đột quân sự tàn phá, cơ sở hạ tầng xuống cấp và nạn tham nhũng tràn lan trong nước đã cản trở những nỗ lực tái thiết tại nước này.

Đầu tuần qua, các cơ quan năng lượng Iraq đã báo

cáo doanh thu từ dầu mỏ đạt hơn 97 tỷ USD vào năm 2023, giảm so với mức kỷ lục 115 tỷ USD của năm 2022.

Iraq đã bán được hơn 108 triệu thùng dầu chi trong tháng 12/2023, trung bình 3,4 triệu thùng mỗi ngày, với mức giá khoảng 77 USD/thùng. Doanh số bán dầu mang lại tổng doanh thu 8,3 triệu USD trong tháng cuối cùng của năm 2023.

Israel giảm mức độ tấn công ở Gaza

(VN+) - Quân đội Israel hôm 8/1 xác nhận, chiến dịch tấn công tại Dải Gaza đã chuyển sang giai đoạn mới với cường độ thấp hơn.

Theo đó, quân đội Israel đã giảm quân số các lực lượng mặt đất và số lượng các cuộc không kích tại Dải Gaza.

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blinken tới Israel. Mục đích chuyến công du một loạt nước Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ là nhằm ngăn chặn các cuộc giao tranh giữa Israel với lực lượng Hezbollah tại Lebanon lan rộng thành một cuộc chiến tổng lực.

Trước khi đến Israel, Ngoại trưởng Blinken cho biết, ông sẽ hối thúc các quan chức Israel hành động để ngăn chặn thương vong của người dân ở Gaza, đồng thời cho phép thường dân Palestine trở về nhà.

Trong những tuần gần đây, Israel đã giảm quy mô tấn công ở phía Bắc Gaza, trong khi tăng cường tấn công ở phía Nam, nơi phần lớn 2,3 triệu người Palestine ở Gaza bị dồn vào các khu lánh nạn chật hẹp và thiếu thốn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi đạt được mục tiêu loại bỏ Hamas, trao trả các con tin cũng như đảm bảo rằng Gaza sẽ không trở thành mối đe dọa đối với Israel.



Xe quân sự Israel được triển khai tại khu vực giáp giới Dải Gaza, ngày 6/1/2024

Cuộc chiến bùng phát sau vụ tấn công vào ngày 7/10/2023 của phong trào Hamas vào miền Nam Israel, trong đó các tay súng đã sát hại khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường và bắt khoảng 240 người làm con tin.

Theo cơ quan y tế tại Gaza do Hamas kiểm soát, chiến dịch đáp trả của Israel đã khiến 22.800 người Palestine thiệt mạng và trên 58.000 người bị thương. Israel đã đổ lỗi cho Hamas về con số thương vong của dân thường vì nhóm này hoạt động ở khu đông dân cư.

Người phát ngôn quân đội Israel, Daniel Hagari dự kiến, giao tranh sẽ tiếp tục xảy ra rải rác ở phía Bắc Gaza, và Hamas sẽ phóng rocket lẻ tẻ từ đó về phía Israel. Ông cho rằng tình trạng của các tay súng Hamas là không có "bộ khung" quân sự và không có người chỉ huy, nhưng vẫn còn hiện diện. Quân đội Israel tuyên bố đã tiêu diệt trên 8.000 tay súng Hamas.

Theo ông Hagari, các lực lượng Israel có chiến lược hoạt động khác biệt tại phía Nam so với ở phía Bắc Gaza, nơi các vụ bắn phá dữ dội và giao tranh trên bộ đã san bằng toàn bộ khu vực.

Advertisement for PLUMBING REPAIR services. Includes contact number 167-2082/1650 and services like water heater, sink, and pipe repair.

Advertisement for GIAU PLUMBING services. Includes contact number 050-2090/1658(1year) and services like water heater, sink, and pipe repair.

Advertisement for ThẨM MỸ TUYỆT NHUNG beauty services. Includes contact number 249-2120/1688 (1Y) and services like facial, hair, and body treatments.

Advertisement for Quality Bugbuster Texas Licensed Pest Control Company. Includes contact number 260-2097/1624 (6m) and services for commercial and residential pest control.



Có các gói với chi phí thấp nhất là \$10 một tháng*

Mua Bảo hiểm theo nhu cầu của quý vị

Blue Cross and Blue Shield of Texas cung cấp cho quý vị các gói có chi phí phù hợp với quyền truy cập mạng lưới rộng lớn và các cuộc thăm khám chăm sóc sức khỏe cơ bản từ xa, cho quý vị sự linh hoạt và kiểm soát cách thức cũng như thời điểm quý vị tiếp cận dịch vụ chăm sóc của mình.

Đăng ký ngay tại YourNewPlanTX.com

Hãy gọi **1-855-486-3191**



*Nếu quý vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính

Blue Cross and Blue Shield of Texas, a Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Entity Company, and Insurers Licensed by the State of Texas and Blue Shield Association.

EU triển khai nghiên cứu tuyến đường ống dẫn hydro Bắc Âu

(VN+) - Liên minh châu Âu bắt đầu triển khai nghiên cứu tiền khả thi cho tuyến đường ống dẫn hydro chạy dọc theo các nước Bắc Âu và Baltic.

Hành lang hydro Bắc Âu là dự án thứ 3 truyền dẫn hydro, sau mạng đường ống hydro Nam Âu và Trung Âu.

Sáu tập đoàn năng lượng châu Âu đã ký kết thỏa thuận nghiên cứu tiền khả thi Hành lang hydro Bắc Âu-Baltic. Theo kế hoạch, các tập đoàn sẽ chung vốn xây dựng một mạng lưới đường ống, kết nối các vùng sản xuất hydro xanh từ Thụy Điển, Phần Lan, xuyên qua ba nước Baltic là Estonia, Latvia, Litva, tới các nước tiêu thụ chính là Ba Lan và Đức.

Nghiên cứu tiền khả thi sẽ phải xác định phạm vi dự án, định tuyến đường ống, cùng các địa điểm có thể lưu trữ hydro. Việc xây dựng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2030.

Phía Nam châu Âu, các nước Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đang xây dựng tuyến hydro Nam Âu kết nối ba nước. Mạng đường ống hydro Trung Âu, từ Ukraine qua Slovakia và Czech sang Đức, cũng đang được triển khai.

Trong tương lai, 5 mạng khu vực sẽ dần dần nối kết với nhau, tạo ra một mạng lưới đường ống dẫn hydro trải rộng trên toàn bộ các nước Liên minh châu Âu.

Hydro được kỳ vọng trở thành một trong những nguồn cung cấp năng lượng chính của châu Âu, đồng thời giúp Liên minh châu Âu đi đầu trên con đường tìm tòi, phát triển các dạng năng lượng xanh cho tương lai.

Gia tăng căng thẳng Israel - Hezbollah

(VN+) - Phong trào Hezbollah ở Lebanon hôm 6/1 thừa nhận đã phóng hơn 60 quả rocket vào một căn cứ quân sự của Israel ở khu vực Meron, thuộc miền Bắc Israel.

Đồng thời, Hezbollah mô tả, cuộc tấn công trên là phản ứng ban đầu đáp trả vụ máy bay không người lái của Israel tấn

công phó thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas ở thủ đô Beirut của Lebanon khiến nhân vật này thiệt mạng.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết cũng đã tấn công các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon. Theo đó, ngay sau khi còi báo động vang lên trên khắp miền Bắc Israel, quân đội nước này "đã xác định khoảng 40 vụ phóng từ Lebanon vào khu vực Meron thuộc miền Bắc Israel và Lực lượng Phòng vệ Israel đã đáp trả".

Phong trào Hezbollah đã phóng rocket tấn công vào một trạm quan sát quan trọng của Israel.

Quân đội Israel cho biết, họ đã đáp trả bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Các máy bay chiến đấu của Israel cũng tấn công một loạt mục tiêu Hezbollah ở các khu vực miền Nam Lebanon.

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong cuộc đụng độ mới này.

Kể từ khi bùng phát xung đột giữa Hamas và Israel ở Dải Gaza, phong trào Hezbollah ủng hộ Hamas đã nhiều lần từ Lebanon tấn công vào miền Bắc Israel.

Cuộc xung đột tại Trung Đông có nguy cơ lan rộng. Từ The Times of Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Yoav Gallant vào ngày 5/1 cảnh báo, thời gian không còn nhiều cho những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt căng thẳng Israel - Hezbollah ở Lebanon.

Theo tờ báo trên, Bộ trưởng Gallant nêu rõ, Israel sẽ sớm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiến hành chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn chống lại Hezbollah. Tuyên bố được ông Gallant đưa ra trong cuộc họp đánh giá tình hình tại căn cứ Bộ Chỉ huy miền Bắc của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF).

Trong khi đó, thủ lĩnh phong trào Hezbollah tại Lebanon, Hassan Nasrallah, cùng ngày cảnh báo sẽ phản ứng nhanh chóng trên chiến trường sau vụ phóng tên lửa của Hamas tại nước này Saleh al-Arouri bị sát hại ở ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut. Ông Nasrallah nói rõ, đây là một vụ việc nghiêm trọng và "không thể không bị đáp trả", vì vụ việc diễn ra ngay tại nơi là thành trì của Hezbollah.

MY HOA FOOD MARKET

* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *
Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799



Fresh & Live SEAFOOD



Hải Sản Tươi thay đổi hàng ngày

LƯU Ý! LƯU Ý! FREE GIFTS!

Mua \$10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện và số an ủi Thùng Mì



Thực phẩm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng **ON SALE** lại càng rẻ.
Chợ có Lò Chiên Cá Miến Phí.
Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.
Quầy B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.
ĐẶC BIỆT:
Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.
Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.
Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.



Tuyển Dụng/Hiring

- Thu Ngân / Cashier
- Bán và Cắt Thịt Cho Quay Heo Quay / BBQ Cutter
- Người Cắt Thịt / Meat Cutter
- Người Chất Hàng / Stocker
- Người Bảo Trì / Maintenance or Handyman
- Nhập Dữ Liệu / Data Entry

Bán thời gian hoặc toàn thời gian / Part time or full time.
Ưu tiên cho người biết tiếng Việt và tiếng Anh / Priority is given to Vietnamese and English bilingual

Áp dụng / Apply by:

Gọi / Call: **832-308-0166**

www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php
Đến gặp trực tiếp chúng tôi tại siêu thị / come in person

HÀNG SALE! HÀNG SALE! ĐẠI HẠ GIÁ

MỖI TUẦN CÓ HƠN TRĂM MÓN HÀNG ON SALE.
MUA NHIỀU TẶNG NHIỀU, CÀNG MUA CÀNG TẶNG.

WE ACCEPT ALL TYPES OF CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

Giờ mở cửa:
Mở cửa 7 ngày trong tuần
STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm
Chợ Mỹ Hoa Kính mời



BỆNH VIỆN THANH VÂN

CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ

Thanh Van Cosmetic Surgery Hospital

**PHẪU THUẬT
NÂNG NGỰC NỘI SOI**



PHẪU THUẬT THẨM MỸ TOÀN DIỆN

- **Nâng Ngực Nội Soi**
- **Nâng Mũi S line Hàn Quốc**
Áp dụng kỹ thuật mới hiện đại,
đường nét tự nhiên.

33 G-H-F Nguyễn Bình Khiêm, P.ĐaKao, Q.1, Tp. HCM
 ĐT: (84-8) 39101010 - 39105488 - Fax: (84-8) 39105494
 Website: www.thanhvanhospital.com
www.bvthammythanhvan.com
 E-mail: benhvienthanhvan@bvtv.vn
 Số GP: 69/BYT - GPHĐ

GIÁM ĐỐC

Bác Sĩ NGUYỄN THANH VÂN

